

ที่ ECF2 039/2560

26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งความคืบหน้ารายการวางเงินมัดจำเพื่อประกอบการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ทู เอ็นเนอร์ยี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยลำดับที่ 2 ของ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ในรูปแบบของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ IFEC จำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้แจ้งการติดตามรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) จำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นั้น

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ขณะนี้ในส่วนของการเข้าตรวจสอบฐานะกิจการ (Due Diligence) เพื่อประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ทู เอ็นเนอร์ยี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด (“TRUE-P”) มีความคืบหน้าไปพอสมควร ทั้งนี้ ยังขาดข้อมูลและเอกสารสำคัญบางส่วน ซึ่งบริษัทกำลังติดตามและประสานงานกับผู้รับผิดชอบของ IFEC ประกอบกับปัจจุบันทาง IFEC ยังอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาภายใน ซึ่งขณะนี้ยังรอความชัดเจนของตัวแทนผู้มีอำนาจจากทาง IFEC เพื่อทาง ECF จะสามารถเข้าเจรจาข้อสรุปในการเข้าซื้อหุ้นของ TRUE-P ต่อไป
2. ทาง ECF และ IFEC ได้จัดทำหนังสือข้อตกลงเพิ่มเติม สำหรับบันทึกความเข้าใจ (MOU) และสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เพื่อตกลงขยายระยะเวลาการหาข้อสรุปการเข้าซื้อกิจการ รวมถึงขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนหนี้ให้กับทาง ECF ออกไปจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. ทาง ECF อยู่ระหว่างการติดตามทวงถามดอกเบี้ยคงค้างชำระที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของสัญญากู้ยืมเงินในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี นับจากวันที่ของสัญญากู้ยืมเงิน
4. ปัจจุบัน ทาง ECF ยังไม่ได้พิจารณาดำเนินการใด ๆ กับหลักประกันที่มีอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หาก IFEC ไม่สามารถลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ TRUE-P ได้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้และหลักประกันตามที่เห็นสมควรต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ